

## CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN (CTTĐSV)

Các sinh viên quốc tế và Việt Nam đang theo học chương trình chính quy hoặc chương trình chính quy liên kết quốc tế tại trường ĐHKT đều có thể tham gia CTTĐSV từ một đến hai học kỳ. Tham gia chương trình trao đổi này, các sinh viên vẫn có tên trong danh sách sinh viên toàn thời gian tại trường ĐHKT.

Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí cho trường ĐHKT trước khi khởi hành và không phải đóng bất cứ học phí nào cho trường-tiếp-nhận. Học phí sẽ được tính dựa trên tổng số tín chỉ mà sinh viên đăng ký theo học tại trường-tiếp-nhận. Mặc dù được miễn học phí tại trường-tiếp-nhận, sinh viên vẫn phải tự túc chi trả những khoản phí: vé máy bay, visa, bảo hiểm, ăn, ở, đi lại, sinh hoạt phí ở nước ngoài.

### LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Sinh viên có cơ hội được trải nghiệm môi trường học tập mới, hiểu biết thêm những vùng đất mới với nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như có dịp làm quen những người bạn mới;
- Nâng cao kỹ năng sống và trình độ ngoại ngữ;
- Có khả năng được nhận học bổng từ trường đối tác.

Trao đổi sinh viên là một trải nghiệm rất thú vị, qua đó sinh viên có cơ hội phát triển bản thân, khám phá những điều thú vị tại các quốc gia trên khắp thế giới.

Dưới đây là các thông tin hỗ trợ sinh viên trong việc chọn lựa điểm đến thích hợp cho hành trình trao đổi của mình.

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

#### Yêu cầu của trường Đại học Kinh tế

- **Đối tượng:** sinh viên chính quy bậc đại học và học viên cao học
- **Điều kiện:**
  - ✓ Là sinh viên năm 2, 3 và học kỳ I năm 4 tại thời điểm tham gia chương trình trao đổi;
  - ✓ Điểm trung bình chung tối thiểu là từ 2.5/4.0 trở lên hoặc tương đương và điểm rèn luyện tốt trở lên;
  - ✓ Ứng viên phải có sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm Khoa và Phòng Đào tạo về các môn học công nhận tương đương với chương trình giảng dạy của trường ĐHKT và được phép chuyển đổi tín chỉ về trường.
  - ✓ Ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của trường-tiếp-nhận.
- **Thời gian trao đổi:** Từ 01 đến 02 học kỳ.
- **Lưu ý:**

Sinh viên nên cân nhắc việc chọn lựa thời gian trao đổi phù hợp trong đơn đăng ký ban đầu. Nhà trường không chấp nhận sinh viên đề nghị gia hạn thời gian trao đổi khi đang theo học ở nước ngoài. Để tiếp tục tham gia chương trình trao đổi, sinh viên cần phải quay về trường ĐHKT và nộp hồ sơ đăng ký lại từ đầu. Sau khi kết thúc khóa học trao đổi, sinh viên cam kết phải quay trở về học tập tại trường ĐHKT đúng hạn.

## Yêu cầu của trường đối tác

- ✓ Các yêu cầu cụ thể của từng trường đối tác được đăng tải tại mục thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường đối tác.
- ✓ Trong thời gian tham gia trao đổi, sinh viên trường ĐHKT có trách nhiệm tuân thủ những quy định của trường-tiếp-nhận và pháp luật của nước-tiếp-nhận.

## Yêu cầu về Ngoại ngữ

Sinh viên cần chủ động chuẩn bị chứng chỉ Ngoại ngữ phù hợp với CTTĐSV để nộp hồ sơ.

## ĐỐI TÁC CÓ KÝ KẾT TRAO ĐỔI VỚI TRƯỜNG ĐHKT

Sinh viên có nhiều cơ hội đăng ký học trao đổi tại các trường/ viện là đối tác của trường ĐHKT.

\*Yêu cầu cũng như giá trị học bổng có thể được thay đổi qua từng năm, sinh viên chú ý liên hệ điều phối viên để biết thêm chi tiết.

Hầu hết chương trình trao đổi sinh viên ở các trường đều mở cho tất cả các ngành, tuy nhiên một số trường lại giới hạn trong một vài chuyên ngành nhất định. Để biết thêm chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ với **Phòng Khoa học & HTQT** (E-mail: interrelations@due.edu.vn) để được tư vấn chi tiết.

## CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ

### Nộp hồ sơ

		Chương trình Trao đổi sinh viên
<b>Bước 1:</b>	<b>Điền hồ sơ</b>	Danh mục hồ sơ theo từng thông báo học bổng.
<b>Bước 2:</b>	<b>Xin xác nhận từ Khoa và Phòng Đào tạo</b>	Sinh viên cần được Khoa thông qua Đơn xin tham gia chương trình trao đổi sinh viên và Đề nghị công nhận tương đương môn học*. Đồng thời, Đề nghị công nhận tương đương môn học cần phải được thông qua bởi Phòng Đào tạo.
<b>Bước 3:</b>	<b>Nộp hồ sơ</b>	Nộp hồ sơ về <b>Phòng Khoa học &amp; HTQT (Phòng H302)</b> trước thời hạn quy định.
<b>Bước 4:</b>	<b>Xét duyệt hồ sơ</b>	Trường ĐHKT xét duyệt hồ sơ ứng viên.
<b>Bước 5:</b>	<b>Đề cử từ trường ĐHKT</b>	Ngay khi ứng viên được trường ĐHKT phê duyệt cho phép tham gia chương trình trao đổi, Trường sẽ đề cử ứng viên đến trường đối tác, khi đó sinh viên sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục đăng ký hồ sơ theo yêu cầu của trường-tiếp-nhận. Trường-tiếp-nhận có quyền từ chối hồ sơ nếu ứng viên không đạt yêu cầu. Lưu ý, tất cả các hồ sơ trao đổi sinh viên cần được nộp thông qua Phòng KH&HTQT. Sinh viên không thể tự nộp trực tiếp đến các trường đối tác nếu không được đề cử từ trường.

<b>Bước 6:</b>	<b>Kết quả hồ sơ</b>	Một khi hồ sơ của sinh viên đã được trường-tiếp-nhận chấp thuận, trường-tiếp-nhận sẽ gửi đến trường ĐHKT: Thư mời nhập học, các tài liệu hướng dẫn sinh viên trước khi nhập học. Nhà trường sẽ chuyển các thông tin này đến sinh viên. Đồng thời sinh viên sẽ được cả trường gửi-đi và trường-tiếp-nhận hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.
<b>Bước 7:</b>	<b>Nộp hồ sơ xin visa</b>	Để được cấp visa, sinh viên cần liên hệ và nộp hồ sơ theo đúng quy định của Đại sứ quán/ Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó nhất thiết phải có: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 12 tháng;</li> <li>▪ Thư mời nhập học của trường-tiếp-nhận;</li> <li>▪ Quyết định cử sinh viên tham gia CTTĐ;</li> <li>▪ Biểu mẫu, hồ sơ đăng ký xin visa theo quy định;</li> <li>▪ Lệ phí visa theo quy định;</li> <li>▪ Chứng minh tài chính. Để đảm bảo sinh viên có đủ nguồn tài chính để sinh hoạt trong kỳ trao đổi/học tập ngắn hạn, một số quốc gia sẽ yêu cầu sinh viên chứng minh khả năng tài chính.</li> </ul>

(\*) **Đề nghị công nhận tương đương môn học** cần được điền đầy đủ thông tin về các môn học đăng kí, với số tín chỉ cụ thể. Biên bản này cần được đồng ý và ký bởi Ban Chủ nhiệm Khoa mà sinh viên đang theo học và Phòng Đào tạo. Trong quá trình tham gia chương trình, sinh viên có thể thay đổi môn học, tuy nhiên phải được sự đồng ý trước của các bên có liên quan.

### Các loại phí

<b>Chương trình trao đổi sinh viên thông thường với các đối tác có ký kết trao đổi sinh viên</b>	
<b>Lệ phí hồ sơ</b>	Không
<b>Học phí</b>	Ứng viên trúng tuyển phải hoàn tất việc đóng học phí các môn học được công nhận tương đương cho phòng Kế hoạch – Tài chính trước khi đi học. SV không phải chi trả khoản học phí này cho trường đối tác
<b>Chi phí khác</b>	Sinh viên tự chi trả các khoản phí vé máy bay, bảo hiểm y tế, thị thực, tài liệu học, ăn ở, sinh hoạt phí, du lịch, chi phí đi lại...

## CÁC VẤN ĐỀ HỌC THUẬT

### Chọn lựa môn học

Để lựa chọn các môn học phù hợp, sinh viên có thể lên trang web chủ của trường-tiếp-nhận để tìm hiểu các ngành học, các môn học dự kiến mở trong học kỳ mình sẽ đi học trao đổi.

Sinh viên có trách nhiệm liên hệ với giảng viên tư vấn học thuật hoặc Ban chủ nhiệm Khoa của mình khi lựa chọn môn đăng kí học ở trường-tiếp-nhận. Các thầy cô sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc chọn lựa các môn học phù hợp và tương đương với chương trình đào tạo của trường ĐHKT, để từ đó dễ dàng chuyển điểm và tín chỉ về Trường. Các môn học tương đương này cần được ghi rõ trong Đề nghị công nhận tương đương môn học và phải do Trưởng hoặc Phó Khoa và Phòng Đào tạo ký xác nhận cho phép chuyển điểm về, trước khi đăng ký với trường-tiếp-nhận.

Một khi sinh viên chính thức được nhận theo học ở trường-tiếp-nhận, các hồ sơ liên quan của sinh viên sẽ được chuyển đến chuyên viên phụ trách sinh-viên-đến của trường-tiếp-nhận và sinh viên sẽ được hỗ trợ, tư vấn trong việc đăng ký môn học. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về việc đăng ký môn học hay thời khóa biểu, sinh viên sẽ được thông báo qua email.

Danh sách các môn học đã đăng ký có thể bị thay đổi, vì những lí do sau: lớp học bị hủy, thời gian học bị trùng lặp, môn học không mở trong học kỳ sinh viên đến học tại trường-tiếp-nhận. Vì vậy sinh viên cần liên hệ với tư vấn viên học vụ của cả 2 trường để được phép hủy hoặc thay đổi môn học đã đăng ký.

### **Bảng điểm**

Thông thường, các trường-tiếp-nhận là đối tác của trường ĐHKT sẽ gửi bảng điểm chính thức về cho ĐHKT trong vòng vài tuần sau khi kỳ học của sinh viên kết thúc.

## **THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI ĐI**

### **Hộ chiếu**

Hộ chiếu Việt Nam có giá trị trong vòng 10 năm. Sinh viên cần xin cấp hoặc làm mới hộ chiếu trước khi xin visa, một vài nước sẽ không cấp thị thực, hoặc không cho phép nhập cảnh vào nước của họ nếu như thời hạn hộ chiếu ít hơn 6 tháng. Quy trình xin cấp hộ chiếu trong khoảng 7 ngày làm việc.

Các thông tin về thủ tục, hồ sơ, hướng dẫn xin cấp hộ chiếu có thể được tìm thấy tại <https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/tintuc/chitiet?matin=42>

Thông tin gia hạn hộ chiếu (đã hết hạn trên 30 ngày hoặc bị mất) có thể được tìm hiểu tại <https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/tintuc/chitiet?matin=42>

### **Thị thực**

Để xin cấp thị thực nhập cảnh, sinh viên cần có Thư Mời nhập học từ trường-tiếp-nhận.

Sinh viên có trách nhiệm truy cập vào website đại sứ quán/ tổng lãnh sự quán nước-tiếp-nhận tại Việt Nam để tìm hiểu chi tiết về quy định nộp hồ sơ xin cấp visa, cũng như có trách nhiệm chi trả các mức phí xin cấp thị thực hoặc gia hạn thị thực trong thời gian tham gia trao đổi tại nước-tiếp-nhận. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng nước, thời gian cấp visa có thể từ vài ngày cho đến vài tháng.

Danh sách các quốc gia miễn thị thực nhập cảnh, vui lòng xem tại: <https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%20C3%A0i%20vi%20E1%20BA%20BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=64>

### **Kinh phí dự trù**

Sinh viên cần lập kế hoạch dự trù tài chính trước khi tham gia trao đổi, học tập ngắn hạn. Sau đây là danh sách các khoản phí cần thiết:

- Học phí (sẽ được đóng cho trường ĐHKT)

- Phí xin thị thực
- Tiền vé máy bay 2 chiều
- Bảo hiểm y tế quốc tế
- Nhà ở
- Ăn uống
- Tài liệu học tập
- Các khoản chi phí cá nhân khác
- Chi phí đi lại và du lịch

### **Sắp xếp chỗ ở**

Trước khi đi, các chuyên viên phụ trách sinh-viên-đến của trường-tiếp-nhận sẽ hỗ trợ cung cấp các loại hình nhà ở để sinh viên chọn lựa. Sinh viên có trách nhiệm tự đăng ký nhà ở và phải hoàn thành đúng hạn theo yêu cầu của trường-tiếp-nhận.

### **Dịch vụ đón tại sân bay**

Một vài trường-tiếp-nhận cung cấp dịch vụ đưa đón tại sân bay. Sinh viên cần liên lạc thêm với chuyên viên phụ trách sinh-viên-đến của trường-tiếp-nhận để biết thêm chi tiết. Trong trường hợp không có dịch vụ đưa đón tại sân bay, sinh viên phải tự sắp xếp phương tiện đi lại. Sinh viên có thể yêu cầu chuyên viên phụ trách sinh-viên-đến của trường-tiếp-nhận chỉ dẫn lộ trình và dịch vụ taxi/ xe buýt/ tàu cho sinh viên.

### **Bảo hiểm Y tế**

Một vài trường-tiếp-nhận bắt buộc sinh viên quốc tế phải mua bảo hiểm y tế trước khi tham gia trao đổi, nhằm đảm bảo tài chính cho sinh viên trong những tình huống rủi ro. Sinh viên có nghĩa vụ chi trả phí mua bảo hiểm y tế này trước khi khởi hành.

### **Liên lạc với chuyên viên phụ trách chương trình trao đổi của trường-tiếp-nhận và trường-gửi đi**

- Ngay khi đến trường-tiếp-nhận, sinh viên cần gặp gỡ, chào hỏi và thông báo địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp của mình cho chuyên viên phụ trách sinh-viên-đến, bao gồm: địa chỉ nơi ở, điện thoại, email
- Luôn giữ liên lạc với **Phòng Khoa học & HTQT** (E-mail: [interrelations@due.edu.vn](mailto:interrelations@due.edu.vn)) trong suốt quá trình học tập ở nước ngoài
- Sinh viên nên báo ngay cho chuyên viên phụ trách chương trình của cả 2 trường nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

## **QUAY TRỞ VỀ SAU KHI KẾT THÚC KỲ TRAO ĐỔI**

### **Sau khi kết thúc kỳ trao đổi, sinh viên cần phải:**

- Quay về trường ĐHKT đúng hạn ngay sau khi hoàn tất kỳ học trao đổi ở trường-tiếp-nhận (căn cứ vào thời hạn được ghi rõ trong Quyết định cử sinh viên đi tham gia CTTĐ).
- Sinh viên nộp hồ sơ xin quay trở lại học tập, bao gồm: Đơn xin quay trở lại học tập, Xác nhận từ trường-tiếp-nhận sinh viên không vi phạm trong thời gian tham gia CTTĐ, Bản sao Hộ chiếu

(Trang thông tin, visa, con dấu xuất nhập cảnh). Các mẫu này sẽ được Phòng Khoa học & HTQT gửi đến sinh viên sau khi sinh viên bắt đầu CTTĐ tại trường-tiếp-nhận.

- Đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp tại trường ĐHKT, dựa trên thời gian biểu do phòng Đào Tạo quy định. Trong trường hợp sinh viên về nhập học trễ so với lịch học chính thức ở Trường, sinh viên nên email xin phép giảng viên trước khi đăng ký môn học.

Sau khi quay trở về học tập tại trường ĐHKT, nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến việc trao đổi (chuyển đổi điểm, học phí,...), sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với **Phòng Khoa học & HTQT** (E-mail: [interrelations@due.edu.vn](mailto:interrelations@due.edu.vn)) để được hướng dẫn chi tiết.